



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยจะดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งทันทีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ครบจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชีและเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว หากจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า ๖ ปี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิทยา นามบุญลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว สอบ	กลุ่มวิชาเอก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	ปฐมวัย	นายเจษฎากร พิมพรัตน์	การรายงานตัว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. อำนาจเจริญ พร้อมหลักฐานตามรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้



รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานตัว
 นักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑
 เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน
๑	สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาไทย)	๑ ฉบับ
๒	สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน(Transcripts of Record)	๑ ฉบับ
๓	สำเนาใบประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ	๑ ฉบับ
๔	สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพรู (ถ้ามี) และสำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) กรณีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี + ๒ ปี บัณฑิต ๑ ปี	๑ ฉบับ
๕	สำเนาทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อของผู้สอบแข่งขันได้	๑ ฉบับ
๖	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ	๑ ฉบับ
๗	สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส	อย่างละ ๑ ฉบับ
๘	รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และแถบสีต่างๆ ติดอินทราณูประดับช่อชัยพฤกษ์ ๓ ดอก หน้าตรง ไม่สวมหมวกแว่นตาตำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว	๑ รูป

หมายเหตุ

๑. เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
๒. เอกสารตามข้อ ๑-๗ ให้นำต้นฉบับจริงไปตรวจสอบด้วย
๓. ผู้มารายงานตัว แต่งกายเครื่องแบบสีก็ักก็แขนยาว



เอกสารประกอบการจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)

ลำดับ	รายการเอกสาร	จำนวน	
1	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ)	3	ฉบับ
2	สำเนาทะเบียนบ้าน	3	ฉบับ
3	สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา	1	ฉบับ
4	สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษา	1	ฉบับ
5	สำเนาวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา	1	ฉบับ
6	สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา	1	ฉบับ
7	สำเนาปริญญาบัตร	1	ฉบับ
8	สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts)	1	ฉบับ
9	สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ยังไม่หมดอายุ)	1	ฉบับ
10	ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐและออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน	1	ฉบับ
11	สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล	1	ฉบับ
12	สำเนาใบคำคัญการจดทะเบียนสมรส/หย่า	1	ฉบับ
13	สำเนาใบตรวจผลเลือด/ใบแสดงหมู่โลหิต	1	ฉบับ
14	รูปถ่ายชุดปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว	2	รูป
15	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา(ยังไม่หมดอายุ)	2	ฉบับ
16	สำเนาทะเบียนบ้านมารดา	2	ฉบับ
17	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา(ยังไม่หมดอายุ)	2	ฉบับ
18	สำเนาทะเบียนบ้านบิดา	2	ฉบับ
19	สำเนาทะเบียนสมรสบิดามารดา	2	ฉบับ
20	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับบำเหน็จตกทอด (ยกเว้น บุตร สามีหรือภริยา และ บิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย)	1	ฉบับ
21	สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับบำเหน็จตกทอด (ยกเว้น บุตร สามีหรือภริยา และบิดา มารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย)	1	ฉบับ

หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ

